

## ใบแถลงข่าวโดย กลุ่มปฏิบัติการเพื่อแม่น้ำในรัฐฉาน

14 มีนาคม 2565

### ผู้สร้างเขื่อนจากต่างชาติต้องหยุดร่วมมือกับรัฐบาลมือเปื้อนเลือดของพม่า และต้องถอนตัวจากรัฐฉาน

ในโอกาสวันหยุดเขื่อนโลก ชุมชนทั่วรัฐฉานได้ติดป้ายคำขวัญตามริมฝั่งน้ำ เพื่อเรียกร้องให้ยุติการสร้างเขื่อนใหม่ ซึ่งจะสร้างรายได้ให้กับรัฐบาลทหารมือเปื้อนเลือดของพม่า และยิ่งกระชับความสัมพันธ์ด้านพลังงานกับประเทศเพื่อนบ้าน

ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา มิน อ่อง หล่าย ผู้นำของรัฐบาลทหารเรียกร้องให้เพิ่มการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในรัฐฉาน เพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงานของพม่า

ปัจจุบันมีเขื่อนขนาดใหญ่ 10 แห่ง อยู่บนแม่น้ำของรัฐฉาน สามารถผลิตไฟฟ้าได้กว่าครึ่งหนึ่งของไฟฟ้าพลังน้ำทั้งหมดในพม่า ยังมีโครงการก่อสร้างเขื่อนอีกหลายแห่ง และมีแผนการก่อสร้างเพิ่มเติมอีก 20 แห่ง รวมทั้งเขื่อนขนาดใหญ่สามแห่งบนแม่น้ำสาละวิน เพื่อส่งออกไฟฟ้าไปยังจีนและไทย เขื่อนใหม่เหล่านี้ถูกต่อต้านอย่างหนักจากชุมชนในพื้นที่

สมาชิกของกลุ่มปฏิบัติการเพื่อแม่น้ำในรัฐฉานและเครือข่าย ได้ติดป้ายคำขวัญอย่างเช่น “หยุดสร้างเขื่อนในแม่น้ำของเรา” และ “ปกป้องแม่น้ำ” โดยติดอยู่ตามแผ่นป้ายและก้อนหินริมฝั่งน้ำสาละวินและแม่น้ำสายหลักอื่น ๆ ในรัฐฉาน

“แม่น้ำเหล่านี้เป็นสายเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิต เราต้องรักษาไว้เพื่อคนรุ่นต่อไป” แกนนำชุมชนจากเมืองต่างย่านกล่าว

นับแต่การทำรัฐประหารเมื่อปีที่แล้ว รัฐบาลทหารของพม่าได้ปราบปรามอย่างโหดร้ายต่อพลเรือนทั่วประเทศ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 1,600 คนและถูกจับกุมอีกกว่า 12,000 คน ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการเพิ่มปฏิบัติการทิ้งระเบิดทางอากาศต่อพลเรือน ทำให้เกิดการบาดเจ็บล้มตายตามลุ่มน้ำสาละวินในรัฐกะเหรี่ยง

เพื่อตอบโต้กับความทารุณโหดร้ายของรัฐบาล บริษัทต่างชาติบางแห่งได้ระงับการลงทุน รวมทั้งบริษัท EDF ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของฝรั่งเศส ที่ได้หยุดการก่อสร้างโครงการเขื่อนฉนวนหลี่ (Shweli) 3 ทางตอนเหนือของรัฐฉานเมื่อเดือนมีนาคม 2564

อย่างไรก็ดี บริษัท Razel-Bec ของฝรั่งเศสยังคงก่อสร้างเขื่อนเยยวาเหนือ (Upper Yeywa dam) ที่อ้อมยาวต่อไปในแม่น้ำตู้ทางตอนเหนือของรัฐฉาน ท่ามกลางการสู้รบและการเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน Razel-Bec ก่อสร้างเขื่อนแห่งนี้โดยเป็นโครงการร่วมทุนระหว่าง IPG ที่เป็นบริษัทลูกของ IGE Group ที่ได้ถูกคว่ำบาตรโดยสหภาพยุโรปเมื่อเดือนที่แล้ว เพราะมีส่วนเชื่อมโยงกับรัฐบาลทหาร

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท Scatec ของนอร์เวย์ได้แสดงเจตนาที่จะเดินหน้าโครงการเขื่อนเยยวากลาง (Middle Yeywa dam) ต่อไป โดยสร้างขึ้นในลุ่มน้ำที่มีการสู้รบ

“เรากระตุ้นบริษัทต่างชาติให้ถอนตัวโดยทันทีออกจากโครงการเขื่อนทุกแห่งในรัฐฉาน” จายคำหาญแกนนำชุมชนที่สี่บ็อกกล่าว “เขื่อนเหล่านี้ไม่เพียงให้ผลประโยชน์กับรัฐบาลทหาร แต่ยังสนับสนุนให้เกิดความทารุณโหดร้ายต่อพลเรือน” อีกด้วย

### โปรดติดต่อ:

นายหอแสง +66: 9-4728-6696 (ภาษาไทยใหญ่, ภาษาอังกฤษ)

นางหอม +66: 6-1545-0655 (ภาษาไทย)

นายจิ้น +66: 6-2569-5220 (ภาษาพม่า)